



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
12 ธันวาคม 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ลักลอบมาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก 5 ราย สามารถติดตามผู้สัมผัสได้ทั้งหมดแล้ว และยังไม่พบการติดเชื้อภายในพื้นที่ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในพื้นที่ดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าปลอดภัยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, infoquest, workpointtoday, nationtv, thestandard, thailandplus js100,)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ขณะนี้สามารถควบคุมได้ จากการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่รวมกว่า 7 พันคน ผลเป็นลบ มีการติดเชื้อเพียง 2 ราย อยู่ในกักกันแล้ว และผู้ติดเชื้อที่เคยพบใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ กทม. พะเยา พิจิตร ราชบุรี และสิงห์บุรี ได้ระดมความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าควบคุมและติดตามผู้สัมผัสได้รวดเร็ว ส่งผลให้ไม่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ดังนั้น ขอความร่วมมือภาคเอกชนทำความเข้าใจผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว ส่วนกรณีชายไทยลักลอบเข้าประเทศทาง อ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางโดยรถตู้สายแม่สอด-มุกดาหาร ไป จ.นครพนม อสม.เป็นผู้พบความผิดปกติ ทำให้ควบคุมบุคคลนี้ได้ เมื่อตรวจหาเชื้อผลเป็นลบ ไม่มีการติดเชื้อตามที่เชื่อกัน สำหรับช่วงวันหยุดยาว สามารถจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ได้ แต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

-กรณีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 19 ช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. พบการติดเชื้อ 108 คน แต่เมื่อรู้จักโรคนีดีขึ้น ทำให้หลังเดือนพ.ค.เป็นต้นมา ไม่พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้ออีก กระทั่งมี 1 ราย ที่ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ASQ และนำไปติดเพื่อนบุคลากรด้วยกัน แต่เป็นการติดจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน จึงต้องเคร่งครัดมาตรการใส่เครื่องป้องกัน ซักซ้อมการถอดใส่อุปกรณ์ตามมาตรฐานมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า กรมฯ พร้อมกรมควบคุมโรค สรพ. รพ.เอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ และ AHQ ได้ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการดำเนินงานของ ASQ ทบทวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทางควบคุมโรคที่ สธ. กำหนด และย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค 6 ด้านโดยเคร่งครัด คือ 1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม 2.บุคลากร 3.วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 4.เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน 6.รพ.คู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะอาดสบายเพิ่มเติม

-นพ.อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันโรคเขตรเมือง กล่าวว่า ได้เสนอผลการสอบสวนโรคและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ให้กับ รพ.เอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ ดังนี้ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ 2.บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน คัดแยก และรักษาผู้ป่วย 3.กำหนดหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงาน พยาบาล ASQ ต้องเข้มงวดควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน 4.บุคลากรทางการแพทย์ ต้องเข้มงวดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปตรวจเยี่ยมหรือทำหัตถการผู้เข้าพักรักษาตัวในห้องพักรักษา และ 5.พยาบาลไม่ควรเข้าไปวัดอุณหภูมิหรือสัมผัสโดยตรง โดยไม่ป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีสวนสัตว์บาร์เซโลนา ประเทศสเปน พบสิงโตติดเชื้อโควิด 19 ว่า เชื่อสามารถแพร่จากคนไปสู่สัตว์ได้ ซึ่งสัตว์ต่างๆ เมื่อติดเชื้อแล้วเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสแพร่มาสู่คนเช่นกัน แต่จะมีความรุนแรงและจะกลายพันธุ์หรือไม่ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก, บ้านเมือง, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, โปสทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, js.100, 77 kaoded, kaohoon, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook )

-ศบค. เผยแพร่สถานการณ์วันที่ 11 ธ.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ารับการรักษาตามระบบ ได้แก่ เมียนมา 3 ราย ชาติอาเซียน และบาห์เรน ประเทศละ 2 ราย เกาหลีใต้ สวีเดน สหรัฐอเมริกา และโปรตุเกส ประเทศละ 1 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาตามระบบแล้ว ผู้ป่วยสะสม 4,180 ราย หายป่วยเพิ่ม 15 ราย หายป่วยสะสม 3,903 ราย ยังรักษาในรพ. 217 ราย และเสียชีวิตสะสม 60 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ เกษีฯ จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจปลายนิ้ว ตอบโจทย์การตรวจคัดกรองคนหมู่มาก ตั้งแต่ชายแดน การประกอบกิจกรรมคนหมู่มาก รวมทั้งผู้ป่วยเข้ามาฉุกเฉินที่ต้องรักษาด่วนและต้องมีปฏิบัติการช่วยชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าฯ ยะลา ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จ.ยะลา เข้มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอกที่ 2 โดยเฉพาะมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาชาติ

-จากกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จ.เชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย. ล่าสุดพบว่าการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนตามจุดต่าง ๆ แทบจะอยู่ในระดับ 100% โดย จ.เชียงราย ยังคงรณรงค์ให้ป้องกันตามมาตรการของ สธ. และเชิญชวนให้ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในช่วงวันหยุดยาว 10-13 ธ.ค. มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปจุดต่าง ๆ มากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามโพสต์)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ชะลอการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมกีฬา หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศรายใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่โดยส่วนตัวยังเชื่อมั่นสาธารณสุขไทย และ ศบค. แต่คงไม่เหมาะสมหากจะเพิ่มจำนวนผู้ชมในสนามตอนนี้

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.พบคนไทยลักลอบเข้าเมียนมาติดเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์แนวหน้า

-ทางการท้องถิ่น จ.ท่าขี้เหล็ก ประสานงานผ่านคณะกรรมการชายแดนไทย-เมียนมา ว่า มีคนไทยที่ลงทะเบียนพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศไทย 52 คน แต่สธ.เมียนมาตรวจพบคนไทยกลุ่มดังกล่าวติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 5 คน ซึ่งคนไทยเกือบทั้งหมดเดินทางเข้าเมืองเมียนมาโดยผิดกฎหมาย ต้องนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับก่อน จากนั้นจะนำตัวส่งข้ามแดนมายังฝั่งไทยทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 ส่วนผู้ที่พบการติดเชื้อได้ประสานที่ปศุสัตว์ไทย เพื่อขอให้จัดรถพยาบาลฉุกเฉินข้ามไปรับตัวเป็นกรณีพิเศษ

### 2.ลักลอบเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด

-ทหาร ชุดฉก.ร.4 ร่วมกับกองกำลังนเรศวร ลาดตระเวนบริเวณช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ บ้านแม่กุหลวง ม.1 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถจับกุมกลุ่มบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนได้ 11 คน ประสาน ตร.สภ.แม่สอด และฝ่ายปกครอง อ.แม่สอด ส่งตรวจหาเชื้อที่รพ.แม่สอด และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นำกำลังเข้าตรวจสอบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านโนนหมากมูน ต.โนนหมากมูน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบชาวเวียดนามหลบซ่อนอยู่บริเวณเส้นทางธรรมชาติ 6 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 5 คน ในจำนวนนี้มีเด็กอายุ 10-12 ปี รวมอยู่ด้วย ให้การว่าเดินทางมาจากเวียดนาม ลักลอบข้ามแดนประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. และว่าจ้างชาวกัมพูชาให้ขับรถมาส่งที่ชายแดนไทย อ้างว่าจะมาทำงานกับญาติที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปดำเนินคดีก่อนผลักดันกลับประเทศเวียดนาม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ tnnthailand

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ข้อความว่า ผกก.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจตราช่องทางธรรมชาติ ตรงด่านถาวรบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังตลาดผลไม้ พร้อมมีภาพประกอบเป็นคนจำนวนหนึ่งเดินข้ามลำน้ำที่มีกระสอบทรายกั้นเป็นฝายน้ำล้น ด้าน พล.ร.ต.อภิรักษ์ กลิ่นหม่น เสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำคณะตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบมีกระสอบทรายทำเป็นฝายชะลอน้ำที่พาดข้ามเชื่อมต่อแดนระหว่างไทย-กัมพูชา จากการรายงานของ ผบ.ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 521 ระบุว่า ภาพที่มีผู้นำไปลงเฟซบุ๊กเป็นภาพเก่า กระสอบทรายยังใหม่ มีสีขาวย แต่ปัจจุบันกระสอบทรายเก่าแล้วและมีลวดหนามซึ่งทั้งสันฝายและแนวชายฝั่ง

## Fake news

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง กินผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าการรับประทานผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง มีผลในการช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก,

## ประเด็นข่าว

the standard, xinhuathai)

- **โมร็อกโก** กษัตริย์โมร็อกโกสั่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศฟรี
- **สหรัฐอเมริกา** คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและยาชีววัตถุ ของเอฟดีเอ เห็นชอบให้อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของ บ.ไฟเซอร์-บ.ไบโอเอ็นเทค โดยล็อตแรกจะใช้ 6.4 ล้านโดส ช่วงปลายเดือน ธ.ค. เพียงพอต่อผู้เข้ารับการรักษา 3 ล้านคน
- **ไต้หวัน** เตือนแม่โลกเริ่มให้วัคซีนแต่ทุกประเทศยังต้องเข้มการป้องกันโควิด 19
- **อินเดีย** ผู้ป่วยเพิ่มเกือบ 30,000 ราย ใน 24 ชั่วโมง
- **สเปน** พบสิงโต 4 ตัว ในสวนสัตว์นครบาร์เซโลนา ติดเชื้อโควิด 19 เป็นการติดเชื้อจากผู้ดูแลที่ไม่แสดงอาการป่วย
- **มาเลเซีย** ตกลงจัดซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค 12.8 ล้านโดส ถือเป็นชาติแรกในภูมิภาค โดยกำหนดจะจัดส่ง 1 ล้านโดสแรกถึงมาเลเซียภายในไตรมาสแรกของปีหน้า
- **ออสเตรเลีย** หน่วยงานพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของม.ควีนส์แลนด์ หลังจากการทดลองทางคลินิกทำให้เกิดผลการติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นบวกเพียงในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ารับการรักษาในระยะแรก
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 71,414,262 ราย เสียชีวิต 1,600,360 และรักษาหาย 49,622,400 ราย

**สิทธิบัตรทอง**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยโพสต์, newtv, tnnthailand

- บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก 6 รายการ ประกอบด้วย 1.การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย เบื้องต้น ตั้งเป้านำร่องให้บริการปีละ 25 ราย งบประมาณ 17.5 ล้านบาท 2.การตรวจยีน HLA-B\* 5801 ก่อนให้ยา Allopurinol ในผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ คาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการปีละ 8.2 ล้านบาท 3.รายการอุปกรณ์ Extracorporeal Membrane Oxygenator (ECMO) ในการรักษาภาวะหัวใจ และ/หรือปอดล้มเหลวเฉียบพลัน คาดว่าค่าใช้จ่ายในปีแรก 26 ล้านบาท 4.การคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคด้วยการตรวจเอกซเรย์ปอดในทุกกลุ่มเสี่ยง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Molecular assay ได้แก่ Real-time PCR Expert MTB/RIF, Real-time PCR MTB/MDR, TB-LAMP, LPA คาดว่าจะใช้งบประมาณ 725 ล้านบาท 5.การตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเป้าหมาย 30,434 คน ค่าใช้จ่าย 12.33 ล้านบาท และ 6.รายการอุปกรณ์ประสาทหูเทียมชนิด Rechargeable สำหรับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยมืออาชีพ คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมาย 33 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างต่อรองราคาค่าประสาทหูเทียมให้ต่ำกว่าชุดละ 6 แสนบาท นอกจากนี้ ยังเห็นชอบหลักการกรณีใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พาร์กินสัน และไมเกรน และสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยโรคลมชัก และมะเร็งระยะท้าย วงเงิน 58.3 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาหลักแห่งชาติต่อไป

**รางวัลบริการดีเด่น**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ประเภทพ.ที่มีเตียงมากกว่า 150 เตียง ให้แก่ พล.ร.ต. นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

**เปิด รพ.วัดสมานรัตนาราม**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิด รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับเส้นทางสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

**กัญชาทางการแพทย์**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. กล่าวถึงกรณีประชุมคณะกรรมการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบการถอดข้อดอกและยางกัญชาออกจากรายชื่อสารควบคุมในระดับสูงสุดของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 แต่ยังคงอยู่ในรายชื่อสารควบคุมที่อนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ของอนุสัญญาฯ ว่า มติดังกล่าวเป็นแค่การปรับลดระดับการควบคุมเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้มากขึ้น

- ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อัย. กล่าวว่า การปลูกกัญชาขณะนี้ เกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถระบุเงื่อนไขการนำส่วนต่างๆ ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฯ ฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คาดว่าจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ธ.ค.นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

**ผลักดันผลิตเวชสำอางด้วยสมุนไพร**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามธุรกิจ

- สวทช. โดยโปรแกรมเวชสำอาง และ ณาการทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ ม.มหิดล อัย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนและผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลกลางสำหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก เริ่มต้น 50 ชนิด ก่อนขยายเป็น 1,000 ชนิดภายในปี 2568

- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและ

## ประเด็นข่าว

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก โดยเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตเครื่องสำอาง และผู้บริโภค ทำให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรสูตรนวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ภายนอกอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มโอกาสให้สมุนไพรไทยสามารถเข้าแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลกได้

**ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยแบบประคับประคอง และกล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 จะมีรพ.นำร่องให้บริการแบบบูรณาการ เขตฯ ละ 2 แห่ง เป็นรพศ./รพท. ร้อยละ 20 และรพช. ร้อยละ 10 ผู้ป่วยที่รับบริการบูรณาการในรพ.นำร่องเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 5

**วิธีรับมืออากาศหนาว**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำการรับมืออากาศหนาว 6 วิธี 1.ดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มเครื่องดื่มที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และทาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง 2.ดูแลสุขภาพแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ 3.เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและเพียงพอ ทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่ม โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสอง 4.งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 5.ระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยที่กินยาบางชนิด และ 6.ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

